

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง จัดกิจกรรมประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)



วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ได้จัดกิจกรรมประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และแจ้งเรื่อง Do's and Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวงมีคุณธรรมสุจริต โดยนายวิรัตน์ จันทรงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และแจ้งเรื่อง Do's and Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมให้ออวาทแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน ๔๐ คน ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานราชการบริการประชาชนส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามมาตรา ๖๖ และ ๖๗ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ผดุงไว้ซึ่งระบบคุณธรรม

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมไม่มีประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวงจึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. ผู้บริหารสูงสุดและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวงทุกคนในหน่วยงานรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งในขณะ ก่อนและหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง

๒. ผู้บริหารสูงสุดและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวงทุกคนในหน่วยงานรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง

๓. ผู้บริหารสูงสุดและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวงทุกคนในหน่วยงานต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ชอบด้วยกฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การปรารภนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการใช้สิ่งของ

๕. ผู้บริหารสูงสุดและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวงทุกคนในหน่วยงานมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลนอก ทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

โดยเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสุจริตโปร่งใส บริการประชาชนด้วยความเต็มใจและเสมอภาค

ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวงรับทราบแนวทาง

Do's and Don'ts

พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น

✓ Do's

ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรมโปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี

กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ไม่ถูกต้อง

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ

ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

✗ Don'ts

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติและไม่แสดงกิริยาอาการที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

การใช้อำนาจ หน้าที่ ในทางที่ผิดและขาดจิตสำนึก

ไม่กล้าตัดสินใจและไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม

ขาดการกระตือรือร้นไม่มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานราชการที่ชัดเจน

เลือกปฏิบัติ เห็นแก่พรรคพวก

ประพฤติตนเสื่อมเสียไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ

พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม